

Số: 583/BC-UBND

Nhơn Trạch, ngày 27 tháng 8 năm 2021

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng tháng 8 năm 2021 trên địa bàn huyện Nhơn Trạch

Thực hiện Kế hoạch số 1050/KH-UBND ngày 27/01/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai về công tác phòng, chống tham nhũng và thực hiện Chương trình hành động về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh năm 2021. UBND huyện Nhơn Trạch báo cáo tình hình thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng tháng 7 năm 2021 trên địa bàn huyện như sau:

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo về PCTN:

a. Việc ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa, hướng dẫn thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng:

Trong tháng, trên địa bàn huyện tiếp tục thực hiện kế hoạch số 1050/KH-UBND ngày 27/01/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai về công tác phòng, chống tham nhũng và thực hiện Chương trình hành động về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh năm 2021 và Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 08/02/2021 của UBND huyện về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng và thực hiện Chương trình hành động về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn huyện năm 2021, Kế hoạch số 85/KH-UBND ngày 23/4/2021 của UBND huyện về Thực hiện chương trình công tác trọng tâm về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn huyện năm 2021.

b) Công tác tuyên truyền và tổ chức học tập; triển khai, quán triệt các chủ trương, chính sách pháp luật về PCTN:

Các cơ quan, ban ngành của huyện và UBND xã, thị trấn trên địa bàn thực hiện Kế hoạch số 10/KH-UBND về phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 trong đó tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng; Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng; Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản"; Luật Phòng, chống tham nhũng; Tổ chức quán triệt sâu rộng và thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 3 khóa X, Kế hoạch số 88-KH/TU ngày 25/10/2012 của Tỉnh Ủy thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/5/2012 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lắng phí gắn với trách nhiệm nêu gương theo Kết luận số 34-KL/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Kế hoạch số 1148-KH/BCS ngày 07/4/2016 của Ban Cán sự

đảng UBND tỉnh và Kế hoạch số 5209/KH-UBND ngày 21/6/2016 của UBND tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ tham nhũng; công văn số 3262/UBND-NC ngày 11/4/2017 của UBND tỉnh về việc thực hiện Quy định số 65-QĐ/TW ngày 03/02/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chỉ đạo, định hướng cung cấp thông tin tuyên truyền PCTN; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 77/KH-UBND ngày 16/4/2021 của UBND huyện về thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 – 2021” trên địa bàn huyện Nhơn Trạch nhằm thông qua công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật để nâng cao nhận thức và tạo sự đồng thuận của mọi tầng lớp xã hội trong công tác phòng, chống tham nhũng. Chính quyền các cấp, các phòng ban chuyên môn, đoàn thể đã xác định phòng, chống tham nhũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu trong giai đoạn hiện nay cũng như về lâu dài. Việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng gắn liền với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2015 của Bộ Chính trị về “*Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*”.

Do tình hình dịch bệnh Covid -19 diễn biến phức tạp nên công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật được thực hiện chủ yếu với hình thức tuyên truyền qua đài phát thanh của huyện và xã. Ngoài ra, UBND huyện còn chỉ đạo các địa phương và ban ngành đoàn thể tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật bằng hình thức tham gia cuộc thi tìm hiểu pháp luật theo kế hoạch của cấp trên.

2. Công tác thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng:

2.1. Thực hiện công khai minh bạch trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị:

Trong thời gian qua và trong tháng, các ngành chức năng của huyện, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn tiếp tục thực hiện công khai minh bạch trên các lĩnh vực của các cơ quan đơn vị theo quy định của Luật PCTN: Công khai minh bạch trong mua sắm công và xây dựng; công khai, minh bạch trong quản lý dự án đầu tư; công khai minh bạch về tài chính và ngân sách nhà nước; công khai minh bạch trong lĩnh vực y tế; giáo dục, quản lý sử dụng đất, quản lý sử dụng nhà ở; công khai trong lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công khai báo cáo phòng, chống tham nhũng.

2.2. Xây dựng và thực hiện các chế độ, định mức:

Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện tiếp tục thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn do Nhà nước ban hành và thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện, các quyết định của UBND huyện quy định về các chính sách tiêu chuẩn, định mức trong sử dụng ngân sách trên cơ sở đó xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ để quán triệt, triển khai thực hiện trong toàn thể CBCC.

Tiếp tục thực hiện chủ trương của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, góp phần chống tham nhũng, chống lãng phí, từng CBCC ý thức được vai trò và trách nhiệm của mình trong việc thực hiện nhiệm vụ, từ đó nghiêm túc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí bằng những hành động cụ thể như: tắt cầu dao điện trước khi ra về, tắt máy lạnh trước khi kết thúc cuộc họp....

Quy định rõ các tiêu chuẩn, định mức, trách nhiệm cán bộ quản lý sử dụng ô tô, xăng xe, điện thoại, điện, nước, thực hiện khoán văn phòng phẩm, chi hỗ trợ tiền lương tăng thêm, chi hỗ trợ các ngày Lễ, Tết, khen thưởng... đều được công khai, minh bạch. Cụ thể hóa các tiêu chuẩn, chức danh quản lý nhằm sử dụng kinh phí một cách tiết kiệm, hợp lý và có hiệu quả.

Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện Quy chế về quà tặng, nhận quà và nộp lại quà tặng ban hành theo Quyết định số 64/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

2.3. Thực hiện các quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp và chuyển đổi vị trí công tác:

*** Thực hiện các quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp:**

Toàn huyện tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 9765/KH-UBND ngày 20/11/2008 của UBND tỉnh về triển khai đề án “Thực hiện quy chế văn hóa công sở, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân và từng bước xóa bỏ tình trạng quan liêu trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước; triển khai thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức; quy tắc đạo đức nghề nghiệp, quy định về cấm sử dụng công quỹ làm quà tặng, chiêu đãi, tiếp khách hội nghị sai quy định; quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; quy định cấm uống rượu, bia trong ngày làm việc, không hút thuốc lá nơi công sở; quy định về ý thức, trách nhiệm của CBCC, VC trong quá trình thực thi nhiệm vụ, công vụ cụ thể là về thời gian làm việc, thái độ giao tiếp, việc đeo thẻ khi thực hiện công vụ, nhiệm vụ, thông báo công khai lý do các trường hợp giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính kéo dài so với thời gian quy định... Các quy định trên đều được niêm yết công khai để CBCC, VC làm căn cứ thực hiện và tạo điều kiện để nhân dân cùng tham gia giám sát.

Chỉ đạo các cơ quan, ban ngành đoàn thể và toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn thực hiện nghiêm Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia.

*** Về chuyển đổi vị trí công tác:**

UBND huyện thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức cấp huyện, xã và viên chức đơn vị sự nghiệp thuộc huyện theo quy định.

2.4. Kế khai, minh bạch tài sản, thu nhập:

Thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản hướng dẫn của cấp trên, UBND huyện đã tổ chức thực hiện việc kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập lần đầu năm 2020 và hoàn tất hồ sơ chuyển cho Thanh tra tỉnh đối với 508 trường hợp theo quy định.

2.5. Thực hiện quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức đơn vị để xảy ra tham nhũng:

Căn cứ Quy định số 02-QĐ/TU ngày 26/02/2008 của Tỉnh ủy và Hướng dẫn số 13-HD/KT ngày 16/5/2008 của UBKT Tỉnh ủy quy định về “trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong công tác PCTN, lãng phí và thực hành tiết kiệm”, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện nghiêm nội dung này, theo đó, xây dựng kế hoạch PCTN và tổ chức triển khai thực hiện tại đơn vị, chú trọng việc tổ chức thanh tra, kiểm tra nội bộ; thanh tra công vụ đối với CBCC, VC. Đến nay, tất cả các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị trấn đều xây dựng quy chế tổ chức, hoạt động, ban hành thông báo phân công nhiệm vụ trong nội bộ cơ quan, đơn vị mình.

Trong tháng, trên địa bàn huyện không có trường hợp vi phạm pháp luật về tham nhũng, do đó, không có lãnh đạo, cơ quan, đơn vị nào chịu trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức để xảy ra tham nhũng theo quy định.

2.6. Cải cách hành chính, đổi mới công nghệ và phương thức thanh toán:

***Về cải cách hành chính:**

UBND huyện luôn khẳng định tầm quan trọng của cải cách hành chính đối với tiến trình phát triển KT-XH ở địa phương; thường xuyên tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác cải cách hành chính nhằm tiến tới phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. Công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành thực hiện cải cách hành chính của huyện đã được thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tập trung quan tâm thực hiện. Qua đó thể hiện sự nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị hành chính các cấp; tạo điều kiện thuận lợi cho nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính của người dân, doanh nghiệp trong đầu tư, sản xuất kinh doanh; các quy định về quy trình thực hiện thủ tục hành chính đều được các cơ quan hành chính niêm yết công khai, minh bạch.

*** Về đổi mới công nghệ và phương thức thanh toán:**

Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 455/QĐ-UBND ngày 28/02/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện Chương trình hỗ trợ xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 cho các phòng, ban huyện giai đoạn 2011-2013. Đến nay UBND huyện đã áp dụng hệ thống ISO 9001:2008 trong hoạt động của cơ quan nhà nước cấp huyện.

Tiếp tục triển khai sử dụng phần mềm quản lý văn bản điều hành công việc V-Office, xây dựng và triển khai tập huấn phần mềm V-Office giai đoạn III đến cơ quan hành chính sự nghiệp, trường học trên địa bàn huyện. Thực hiện thanh toán không sử dụng tiền mặt.

3. Công tác phát hiện, xử lý tham nhũng:

3.1. Tự kiểm tra nội bộ:

Trong tháng, công tác phát hiện và xử lý tham nhũng ở các cơ quan, tổ chức, đơn vị được các cấp ủy, lãnh đạo địa phương, đơn vị thực hiện nghiêm túc. UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi tham nhũng. Qua công tác này chưa phát hiện hành vi tham nhũng.

3.2. Công tác thanh tra, kiểm tra:

UBND huyện đang triển khai thực hiện kế hoạch Thanh tra trong năm 2021 theo quy định của Luật thanh tra nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những hành vi tham nhũng, tiêu cực (nếu có) trên địa bàn huyện.

Trong tháng, UBND huyện đã triển khai 02 Đoàn Thanh tra việc thực hiện pháp luật trong công tác xét cấp đất tái định cư trên địa bàn xã Long Tân, Phú Hội khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án giai đoạn năm 2018 – 2020; thanh tra việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng và quản lý sử dụng đất trên địa bàn xã Long Thọ.

Ngoài ra, UBND huyện còn triển khai thực hiện và kết thúc 03 Tổ kiểm tra công tác quản lý, xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi xây dựng, san lấp đất sông rạch tại các xã Phú Hữu, Phước Khánh, Phú Đông và Vĩnh Thanh; công tác quản lý đất công tại thị trấn Hiệp Phước. Qua kiểm tra chưa phát hiện có hành vi tham nhũng trong các lĩnh vực này.

3.3. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến phòng chống tham nhũng.

Trong tháng trên địa bàn huyện không có phát sinh đơn khiếu nại, tố cáo liên quan phòng, chống tham nhũng.

3.4 Kết quả truy tố, xét xử vụ án tham nhũng:

Trong thời gian qua nói chung và trong tháng nói riêng, Thanh tra huyện luôn chủ động phối hợp với Công an huyện, Viện kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân huyện trong việc phát hiện, điều tra, xử lý các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, trao đổi thông tin về tình hình, kết quả xét xử các vụ án, vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, lãng phí trên địa bàn. Trong tháng, trên địa bàn huyện không phát hiện và xử lý vụ việc tham nhũng, lãng phí.

4. Phương hướng, nhiệm vụ công tác PCTN tháng 9 năm 2021:

Tiếp tục xây dựng, thực hiện các đoàn thanh tra theo kế hoạch và quy định pháp luật, tổ chức thanh, kiểm tra theo chỉ đạo của cấp trên nhằm đảm bảo tốt hoạt động của ngành, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, giải quyết KNTC và phòng, chống tham nhũng, góp phần quan trọng vào việc giữ vững trật tự, kỷ cương pháp luật, thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển. Đồng thời, phát hiện, chấn chỉnh và xử lý kịp thời các vi phạm pháp luật; kiến nghị sửa đổi những sơ hở, bất cập trong công tác quản lý và cơ chế chính sách; thúc đẩy và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh

tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của huyện năm 2021. Trong đó, tập trung vào các nhiệm vụ sau:

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tập trung vào công tác phòng ngừa tham nhũng;

- Thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng; phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng;

- Thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về phòng chống tham nhũng và triển khai, đôn đốc thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa tham nhũng theo quy định của Luật phòng chống tham nhũng.

- Hoàn thành các đoàn thanh, kiểm tra đang triển khai theo quy định. Tiếp tục thực hiện công tác thanh, kiểm tra theo kế hoạch đã được duyệt trong năm 2021.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện công tác PCTN tháng 8 năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 9 năm 2021 của UBND huyện Nhơn Trạch. Kính trình UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- Thanh tra tỉnh;
- TT.HU, TT.HĐND huyện;
- CT, các PCT.UBND huyện;
- Các Ban Đảng; VP Huyện ủy;
- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc huyện;
- Thanh tra huyện (01 bản chính);
- UBND các xã, thị trấn Hiệp Phước;
- Trang thông tin điện tử huyện;
- Lưu VT-TH (NC).



KT. CHỦ TỊCH
HỒ CHỦ TỊCH

Lương Hữu Ích